

Có một Trường Sa thật gần và sống động

10:10 25/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 25/11/2024, trong lễ chào cờ đầu tuần của thầy và trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Long Biên, Hà Nội trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi đã có những trải nghiệm vô cùng bổ ích thông qua triển lãm ảnh "Tự hào biển, đảo Việt Nam" và cùng cảm nhận về một Trường Sa không xa.



Các đại biểu tham dự triển lãm ảnh "Tự hào biển đảo Việt Nam".

Hưởng ứng chương trình "Xuân biên cương, hải đảo" Xuân Ất Tỵ 2025, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã phối hợp cùng Hội biển, đảo Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh "Tự hào biển đảo Việt Nam".



Lễ chào cờ đầu tuần hôm nay của thầy và trò Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Long Biên, Hà Nội trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi được xem những thước phim sống động về Trường Sa và những bức ảnh về biển, đảo của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ hoạt động, Hội Biển đảo Việt Nam đã giới thiệu 21 lá cờ Tổ quốc từ 21 đảo Trường Sa, hơn 40 bức ảnh sống động về các vùng biển, đảo Việt Nam.



Chủ tịch Hội biển, đảo Việt Nam giới thiệu những bức ảnh về biển, đảo được trưng bày tại triển lãm.

Cũng tại chương trình, thầy cô và học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã phát động viết thư, làm thiệp chúc tết và quyên góp những phần quà tết gửi tới các chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tết trên biển, đảo dịp Tết này.



Trường THPT Nguyễn Gia Thiều trao tặng hơn 300 hộp mứt tết cùng rất nhiều thư thiếp của các em học sinh gửi tặng các đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng đã trao tặng phần quà 341 hộp mứt tết (giá trị 34.100.000 đồng) cùng rất nhiều thư thiếp của các em học sinh gửi tặng các đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.



Các em học sinh xúc động trước những hình ảnh về biển, đảo được trưng bày và giúp các em có được những cảm nhận chân thật hơn về người lính Hải quân - những con người đang canh giữ biển trời Tổ quốc.

Học sinh Lê Kim Anh lớp 12 chia sẻ: Con chỉ nhìn ảnh mà thực sự con mê luôn, con mong muốn được một lần ra đảo, nếu có cơ hội các bác hãy dành cho con, đây là ước mơ của con.



Bên cạnh tận mắt chứng kiến những hình ảnh về biển, đảo, các em học sinh còn tra cứu thêm các thông tin về biển, đảo qua mã QR code được gắn trên những hiện vật.

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều là trường giàu truyền thống, thành lập từ năm 1950 đến nay trường đã trải qua 74 năm. Đây là nơi học tập của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Trong khuôn khổ triển lãm, thầy và trò nhà trường đã ủng hộ, quyên góp những phần quà tết gửi tới các chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tết trên biển, đảo.

Hiện trường đang đào tạo thường xuyên 2.100 học sinh và năm trong топ 3 trường điểm đầu vào cao nhất thành phố Hà Nội.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/co-mot-truong-sa-that-gan-va-song-dong>